

บทสรุปผู้บริหาร

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นการกำหนดทิศทางการทำงาน
ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสกลนคร (ก.บ.จ.)
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ โดยกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของส่วนราชการต่างๆ
ในจังหวัดและส่วนราชการอื่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดสกลนคร ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัด การประชุม
คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ตลอดจนการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มบุคคลตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยได้มีความเห็นชอบ
ตรงกันในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ ดังนี้

ตำแหน่งการพัฒนาจังหวัด (Positioning) มี ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร ๒) การค้า การลงทุน และ ๓) พัฒนาการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์ (Vision) “ เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว ”

พันธกิจ (Mission) มี ๓ ข้อ ได้แก่ ๑) บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนใน
จังหวัดสกลนครอย่างบูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ๓) กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหาร
ราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่านิยม (Value) “ อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร ”

เป้าประสงค์รวม (Goal) “ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) มี ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑) **การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ คือ (๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน และ
(๒) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกรและเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรม (๓)
ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษา (๔) ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร

๒) **การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว** ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ
(๑) สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน (๒) สนับสนุนการท่องเที่ยว ๓ ธรรม และ (๓) เพิ่มศักยภาพใน
การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ

๓) **การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี** ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะของคนทุกกลุ่ม (๓) ส่งเสริมให้การศึกษาในระดับ ประถม มัธยม และอุดมศึกษาให้มีการใช้
ภาษาต่างประเทศ

๔) **การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน**
ประกอบด้วย ๑๒ กลยุทธ์ คือ (๑) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ (๒) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด (๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (๔) ส่งเสริมการจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อม
โทรมในทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ (๕) การดำเนินมาตรการทางกฎหมาย อย่างเข้มงวด (๖) ส่งเสริม
การจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (๗) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำภาคการเกษตร(๘)
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาอุทกภัย (๙) ส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ำ (๑๐) การจัดการขยะ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

มูลฝอย เชิงรุก (๑๑) ส่งเสริมจำนวนหมู่บ้านให้มีแผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน (๑๒) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์

๕) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ (๑) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์กรสมรรถนะสูง (๒) ส่งเสริมการนำการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารจังหวัด และ (๓) พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน